

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 27/TB-UBND

*Phú Thọ, ngày 25 tháng 3 năm 2011*

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Dân Mạc tại buổi làm việc với Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao**

Ngày 24/3/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao nghe báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh những tháng đầu năm 2011 và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp & PTNT, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Thanh Ba. Sau khi nghe lãnh đạo Công ty báo cáo và ý kiến của các ngành, các thành phần dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Dân Mạc kết luận như sau:

\* Là đơn vị có bề dày thành tích, trong thời gian qua, mặc dù có sự chuyển đổi mô hình quản lý, song Công ty đã tập trung đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị và hiện đại hoá công nghệ sản xuất, tạo năng lực sản xuất mới để nâng cao sản lượng, chất lượng, đa dạng hoá sản phẩm, mở rộng thị trường, giữ được thương hiệu và chữ tín với bạn hàng, nhất là với người làm nông nghiệp; từng bước củng cố thêm vai trò, vị thế của Công ty, xứng đáng là đơn vị lớn trong chuyên ngành sản xuất hoá chất và phân bón, là người bạn thân thiết của nhà nông, góp phần quan trọng cho nền nông nghiệp cả nước và tỉnh Phú Thọ phát triển ổn định.

Trước những dự báo khó khăn, có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội trên địa bàn; phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong quá trình sản xuất kinh doanh, cũng như việc xử lý các vấn đề liên quan.

\* Về một số vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và các đề xuất, kiến nghị:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng thuận với chủ trương của Công ty về mở rộng quy mô, nội dung hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó có chủ trương đầu tư một số dự án mới như: Nhà máy sản xuất axit sunphuric 400.000 tấn/năm, kết hợp phát điện công suất 12MW, dự án đầu tư dây chuyền NPK chất lượng cao công suất 300 tấn/năm.... Các dự án đầu tư xây dựng mới đều được bố trí trong phần diện tích đất hiện có của Công ty là sự thuận lợi lớn cho công tác chuẩn bị mặt bằng.

- Quá trình sản xuất và đầu tư xây dựng các dự án mới, yêu cầu Công ty phải luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn kỹ thuật, đảm bảo môi trường lao động, và phòng, chống ô nhiễm môi trường khu vực.

2. Về vấn đề xử lý bãi xỉ: Nếu đến thời hạn kết thúc hợp đồng mà đơn vị hiện đang được cấp phép không thực hiện thì Công ty phối hợp với sở, ngành liên quan báo cáo UBND tỉnh thụ hồi giấy phép; đồng thời lựa chọn doanh nghiệp có năng lực để cấp phép với yêu cầu phải khai thác nhanh, giải phóng sớm bãi xỉ, nhằm xử lý triệt để ô nhiễm môi trường khu vực này.

3. Về cấp nước:

- Nước công nghiệp: yêu cầu Công ty nghiên cứu để xử lý triệt để theo quy trình tuần hoàn khép kín;

- Nước sinh hoạt: yêu cầu huyện Lâm Thao phối hợp với Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao và Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ nghiên cứu cụ thể, thống nhất phương án báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết trong tháng 4 năm 2011.

- Giao UBND huyện Lâm Thao kiểm tra toàn diện dự án nước sạch tại xã Thạch Sơn, xem xét trách nhiệm của Chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án và việc vận hành hệ thống cấp nước sinh hoạt tại đây, báo cáo UBND tỉnh vào cuối tháng 4 năm 2011.

4. Về các vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp:

- Đề nghị Công ty lấy tỉnh Phú Thọ là địa phương để nghiên cứu, thử nghiệm các loại phân bón trong sản xuất nông nghiệp, trên cơ sở nghiên cứu một cách khoa học về tập đoàn cây trồng phổ biến trên địa bàn để có phương án sản xuất các loại phân bón phù hợp, nhất là các tập đoàn cây mà tỉnh Phú Thọ đang chỉ đạo trồng thông qua các chương trình nông nghiệp trọng điểm đang triển khai.

- Đề nghị Công ty tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với địa phương, tạo điều kiện cho địa phương và người nông dân được tiếp cận các chương trình: mua phân bón chậm trả, mô hình trình diễn bón phân, tập huấn sử dụng phân bón... ở tất cả các xã trong tỉnh.

- Giao Sở Nông nghiệp & PTNT là cơ quan chủ trì, là đầu mối của tỉnh phối hợp với Công ty triển khai thực hiện chương trình mô hình trình diễn bón phân và chương trình tập huấn sử dụng phân bón.

5. Đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ do Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đã giao, tham gia với tỉnh Phú Thọ thực hiện chương trình an sinh xã hội trên địa bàn huyện Tận Sơn. Quan tâm đến nhân dân các địa phương trên địa bàn huyện Lâm Thao, nhất là các địa phương xung quanh Công ty.

Vậy thông báo để Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao và các sở, ngành liên quan thực hiện.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Thị Thu Hương (Đã ký)**